

HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH

VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

THS. LÊ THẾ ĐẠI - Trường Chính trị tỉnh Lai Châu

THS. ĐÀO DUY TÙNG - Học viện Chính trị khu vực II

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Người luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với ý chí và quyết tâm đó, ngày 05-6-1911, Người đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây mở đầu hành trình 30 tìm đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Hành trình tìm đường cứu nước của Người không chỉ đem lại độc lập, thống nhất cho dân tộc; tự do, hạnh phúc cho đồng bào mà còn có ý nghĩa thời sự đối với thế hệ thanh niên giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh niên hiện nay

1. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Năm 1884, với Hiệp ước Patonôt giữa Chính phủ Pháp và Vương triều Nguyễn, thực dân Pháp đã thiết lập được sự thống trị tại Việt Nam. Từ đây xã hội Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Nhân dân Việt Nam bị đàn áp, bóc lột, cuộc sống vô cùng khổ cực. Yêu cầu hàng đầu, cấp thiết đặt ra cho dân tộc ta là giành độc lập cho dân tộc. Phát huy truyền thống yêu nước chống giặc ngoại

xâm của “con Lạc, cháu Hồng”, từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, cả dân tộc đã anh dũng, bất khuất đứng lên “quyết đánh cả triều lẫn Tây”. Song tất cả đều bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu và thất bại. Mặc dù bị thất bại nhưng sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào yêu nước đó đã khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc. Sự thất bại của các phong trào đấu tranh đó cũng chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã không còn phù hợp, không đem lại thành công cho dân tộc

Việt Nam. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối, về giai cấp lãnh đạo. Tình cảnh đất nước “*vi như trong đêm tối không có đường ra*”.

Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19 - 5 - 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; trực tiếp chứng kiến cảnh nước mất nhà tan nên ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào sớm hình thành ở cậu bé Nguyễn Sinh Cung. “*Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người thiếu niên mười lăm tuổi, Người thiếu niên ấy đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Lúc bấy giờ anh đã có chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Anh đã tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc*”¹.

Với tư chất thông minh, trí tuệ mẫn cảm và sự nhạy cảm chính trị đặc biệt, dù rất khâm phục các bậc tiền bối với lòng yêu nước, quyết tâm đánh Pháp vì độc lập dân tộc nhưng Nguyễn Tất Thành đã không lựa chọn con đường sang Nhật “*hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp*”² như cụ Phan Bội Châu, cũng không lựa chọn cách làm giống như cụ Phan Chu Trinh “*yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương*”³, ... Bởi Người nhìn thấy các mặt tích cực nhưng cũng nhận ra nhiều điểm hạn chế trong cách làm của các vị tiền bối đó. Chính vì vậy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn cho mình một lối đi riêng mà bấy giờ chưa ai nghĩ đến, đó là sang Pháp “*xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta*”⁴. Sau này, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Ngọn lửa nhỏ, Người đã giải thích quyết định về sự lựa chọn của mình như sau: “*Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tôi được nghe những từ ngữ tiếng Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái - đối với chúng tôi lúc ấy, mọi người da trắng được coi là người Pháp - thế là tôi muốn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy*”⁵.

Ngày 05-6-1911, với tên gọi Văn Ba, Người bắt đầu quá trình bôn ba tìm đường cứu nước. Hành trang của Văn Ba mang theo trong chuyến hành trình của mình là tấm lòng nồng nàn yêu nước, thương

dân và hoài bão cứu nước, cứu dân. Từ khi ra nước ngoài, nhận thức của Nguyễn Tất Thành đối với vấn đề giải phóng dân tộc càng rõ hơn, nhất là sau chiến tranh thế giới thứ nhất khi Người nhận ra rằng Hiệp ước Vécxây không đề cập đến quyền tự quyết của các dân tộc thuộc địa. “*Chủ nghĩa Wilson chỉ là một trò bịp bợm lớn,...*”⁶. Người nhận thức một điều sâu sắc đó là: “*Trong cuộc đấu tranh giành độc lập thì phải dựa vào sức mình để giải phóng mình, đừng bao giờ hy vọng trông chờ vào sự “ban ơn” của chính quyền tư sản. Và muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng bản thân mình*”⁷. Khi đến Pháp “*ông Nguyễn là một người yêu nước quyết tâm hy sinh tất cả vì Tổ quốc nhưng ông Nguyễn lúc đó rất ít hiểu biết về chính trị, không biết thế nào là Công hội, thế nào là bãi công và thế nào là chính đảng*”⁸. Nên trong vòng mười năm, từ năm 1911 đến năm 1920, Người đã tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới. Trong những chuyến đi, Người tranh thủ học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa. Đây chính là cơ sở, tiền đề để Nguyễn Tất Thành bổ sung cho mình những kiến thức mới vô cùng phong phú với một tầm nhìn hết sức rộng lớn và bao quát. Chính điều này đã dẫn đến việc Người rút ra nhận định: chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa.

Sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước chính là việc Người đọc được “*Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa*” của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanite) - Cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ngày 16 và 17-7-1920. Luận cương đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc những băn khoăn về con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đó Người xác định: “*Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản*”⁹. “*Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính*

nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”¹⁰. Người đã viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III”¹¹.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21-6-1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, gắn liền với sự chuẩn bị về mặt lý luận Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) để tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi những cán bộ ưu tú đi học ở Liên Xô, Trung Quốc ... Kết quả là đến cuối những năm hai mươi thế kỷ XX, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời ở 3 kỳ: Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929) tại Bắc kỳ; An Nam Cộng sản đảng (8-1929) tại Nam kỳ; Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929) tại Trung kỳ. “Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương”¹². Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ Xiêm đến Hồng Kông triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

Tháng 6-1931 Người bị nhà cầm quyền bắt giam trái phép ở Hồng Kông. Đến tháng 6/1934 Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi ngục tù và đến nước Nga

nhưng bị ngờ vực vì lý do “dễ dàng ra khỏi nhà tù và thoát khỏi tay cảnh sát Pháp”. Người lâm vào tình cảnh “đau khổ” vì không hiểu tại sao. Sau đó, Người rời nước Nga về Trung Quốc và liên lạc với Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 28-01-1941 Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chính là hành trình vừa tìm đường cứu nước, vừa kiên trì đấu tranh đầy bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo để hoàn thiện con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Hành trình này là nền tảng, tiền đề dẫn đến những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta sau này: “thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam”¹³.

2. Ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam hiện nay

Thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của dân tộc. Ngay từ khi đất nước còn chìm đắm trong đêm trường nô lệ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thức tỉnh, giác ngộ, thanh niên Việt Nam đã tin tưởng, đi theo Đảng, cùng với nhân dân cả nước làm nên thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh mình.

Sau khi giành được độc lập, dân tộc ta lại phải đối diện với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài 30 năm. Phát huy truyền thống của dân tộc, với tinh thần và ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “xẻ dọc

Trường Sơn đi cứu nước” cùng những phong trào “ba sẵn sàng”; “năm xung phong”, ... thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến công vĩ đại: giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; tiếp đó, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, Thanh niên luôn có là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia nên đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (2017) đã xác định mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”¹⁴.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021) xác định: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để

phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”¹⁵.

Có thể khẳng định, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay chính là điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên thể hiện tài năng, sức trẻ, nhiệt huyết, khả năng cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Trước sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022); đồng thời qua đó gửi tấm lòng tri ân sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Lãnh tụ Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), thế hệ thanh niên cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, sức trẻ, giàu tiềm năng, khát vọng. Trên cơ sở căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện của mình và những quy định của pháp luật hiện hành, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động trong việc tìm tòi những cách làm, những mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Thứ hai, dám tìm cho mình một lối đi riêng, phù hợp chứ không hoàn toàn tán thành cách làm của thế hệ trước đó. Sinh thời, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn cho mình một con đường cứu nước riêng. Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa, “thế giới phẳng”, học tập tinh thần của Bác, đoàn viên, thanh niên phải đi đầu trong việc tiếp cận và vận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thành tựu của văn minh nhân loại vào trong học tập cũng như công việc hàng ngày. Phải thay đổi suy nghĩ, thói quen, cách làm “xưa cũ” không còn phù hợp với hiện thực. Trong học tập,

bên cạnh việc chú trọng rèn luyện năng lực chuyên môn nghề nghiệp, cần phải rèn luyện các kỹ năng; tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức; rèn sức khỏe; trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ, ... Có như thế, mới đáp ứng được yêu cầu về lao động trong giai đoạn hiện nay, tự tin hội nhập với khu vực và thế giới. Thực tiễn sau 35 năm đổi mới đất nước, cả nước đã có rất nhiều gương mặt trẻ khởi nghiệp thành công trên nhiều lĩnh vực. Điều làm nên những thành công đó chính là nhờ vào sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm những điều mới - những phẩm chất thường có ở thanh niên.

Thứ ba, trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới, những tư tưởng lớn về con đường giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Bác Hồ đã nghiên cứu, tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại và đặc biệt là xác định con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng sau cùng, Người chủ trương “lấy sức ta mà giải phóng cho ta” ... Ngày nay, trong “thế giới phẳng”, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới nên đoàn viên, thanh niên có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với các nền văn hóa lớn, các thành tựu của nhân loại. Học theo Bác, đoàn viên, thanh niên tiếp thu, học hỏi cái mới từ bên ngoài phải dựa trên cái “phông, nền văn hóa Việt Nam”. Tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, thành tựu của nhân loại để rút ngắn “khoảng cách” giữa Việt Nam và các nước, để không bị “tụt hậu”, “lạc lõng” trong xu thế toàn cầu hóa chứ không phải để rồi phụ thuộc vào các nước, làm mất đi “bản sắc”, “truyền thống tốt đẹp” của dân tộc - cái làm nên lịch sử hào hùng hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Chúng ta “hòa nhập” chứ không “hòa tan”.

Thứ tư, quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cũng như suốt cuộc đời cách mạng của Người, không ở đâu, không bao giờ Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Đã có rất nhiều câu chuyện kể về phương pháp Bác học ngoại ngữ, học làm báo, rèn luyện thể lực sau thời gian bị bắt giam... thể hiện điều này. Hiện nay, thanh niên Việt Nam đang sống trong giai đoạn “siêu cạnh tranh

về việc làm”. Trong thị trường lao động hiện nay, bên cạnh việc cạnh tranh với lực lượng lao động trong nước, chúng ta còn phải cạnh tranh với một lực lượng lao động nước ngoài được cấp phép vào nước ta làm việc, đặc biệt là những chuyên gia, thợ lành nghề. Học tập Bác cũng như để không phải “dùng cuộc chơi” trong vấn đề cạnh tranh việc làm, từng đoàn viên, thanh niên phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện toàn diện về mọi mặt. Có như thế chúng ta mới đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, mới giành được vị trí “chiến thắng” trong các cuộc chơi không chỉ ở “sân nhà” mà còn vươn tầm “biển lớn”.

Thứ năm, trong 30 năm hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách Người vẫn kiên định lập trường, giữ vững quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng về con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hiện nay, “thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo... Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn”¹⁶. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, “thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”¹⁷. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh việc tìm đường, mở đường, dẫn đường và thiết kế tương lai của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện của nước ta. Đây chính là nguyên nhân quyết định làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, chúng ta càng thêm khắc sâu những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm bôn ba nơi đất khách quê người để tìm đường giải phóng dân tộc; đồng thời luôn kiên định niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay. Người dân Việt Nam nói chung và mỗi đoàn viên, thanh niên nói riêng nguyện vững bước theo con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở

thành “nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”¹⁸ để tiến kịp trình độ các nước phát triển trên thế giới hiện nay./.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

¹ Trần Dân Tiên: *Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch*, Nxb VH - TT, Hà Nội, 2001, tr.11-12.

² Trần Dân Tiên: *Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch*, Nxb VH - TT, Hà Nội, 2001, tr.12.

³ Trần Dân Tiên: *Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch*, Nxb VH - TT, Hà Nội, 2001, tr.12.

⁴ Trần Dân Tiên: *Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch*, Nxb VH - TT, Hà Nội, 2001, tr.13.

⁵ Ban Nghiên cứu LSHĐ TW, *Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp*, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr.14.

⁶ *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.416.

⁷ *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

⁸ Trần Dân Tiên: *Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch*, Nxb VH - TT, Hà Nội, 2001, tr.38.

⁹ *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

¹⁰ *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.289.

¹¹ *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.562.

¹² *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.13.

¹³ Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.63-64.

¹⁴ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, *Hỏi*

Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 2017, tr.42.

¹⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.168.

¹⁶ Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.105-106.

¹⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.107.

¹⁸ Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.206.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (1976), *Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp*, Nxb Sự thật, Hà Nội.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh (2006), *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 1 (1890 - 1929)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2017), *Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.

5. Võ Nguyên Giáp (2020), *Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

6. Bùi Đình Phong (2011), *Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

7. Trần Dân Tiên (2001), *Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch*, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

9. Phạm Xanh (2009), *Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam (1921 - 1930)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.